

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าสูงกว่า 2 ปี, การเมืองสหรัฐ-ยูโรแข็งกดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก แต่ละระดับแข็งค่าสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า 2 ปี หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของการเมืองสหรัฐ รวมถึงการแข็งค่าของยูโรในช่วงนี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.50 และแนวรับที่ 33.65

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทรงตัวที่ 94.311 ในช่วงเช้าวันนี้ ใกล้เคียงกับ 94.306 ในช่วงท้ายวันนี้ โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่งดิ่งลงแตะ 94.090 เมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.59

*ดอลลาร์เคลื่อนไหวใกล้จุดต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี เมื่อเทียบกับยูโร ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่ามีกำหนดนโยบายของอีซีบี จะหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงการเข้าซื้อพันธบัตร ในฤดูใบไม้ร่วง

*นายดรากี กล่าวว่า ยังไม่มีการกำหนดวันที่ที่แน่นอน สำหรับการหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน แบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของอีซีบี แต่เขาระบุว่าจะหารือในฤดูใบไม้ร่วง

*ตลาดมองว่าถ้อยแถลงของนายดรากี เป็นถ้อยแถลงแบบสายเหยี่ยว ถึงแม้อีซีบีไม่ได้ระบุว่า อีซีบีจะเริ่มต้นปรับบดุลให้เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด และอีซีบีเปิดโอกาสสำหรับการผ่อนคลายนโยบายลงอีก หากมีความจำเป็น

*ดอลลาร์/เยนได้รับแรงหนุนบางส่วน จากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะดำเนินการล่าช้ากว่าธนาคารกลางสำคัญแห่งอื่นๆ ในเรื่องการปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

*บีโอเจตรึงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมในวันพฤหัสบดี และปรับเลื่อนกำหนดเวลาที่คาดว่าจะอัตราเงินเฟ้อจะขึ้นไปแตะระดับเป้าหมาย 2% ออกไป

*ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุ เงินบาทที่แข็งค่าขณะนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังความกังวลต่อปัจจัยการเมืองสหรัฐ กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.25 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.25 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.84 พันล้านบาท

*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.505/535 จาก 33.67 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.010/031 จาก 39.050 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.87/90 จาก 111.89 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1633.34 จาก 1.1629 เมื่อวาน

"บาทแข็งค่าขึ้นมาพอสมควร เพราะ sentiment ดอลลาร์ช่วงนี้ค่อนข้าง weak การเมืองสหรัฐก็ยังคงเป็นความไม่แน่นอนอยู่ แล้วอีซีบีก็ดูจะมีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นในการ taper" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้